



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:20


Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยทหารและชาวบ้าน ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ สนองตามแนวพระราชดำริ

การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยทหารและชาวบ้าน ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ สนองตามแนวพระราชดำริ



 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

 วันที่ข่าว : 29 พฤษภาคม 2560

การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยทหารและชาวบ้าน ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ สนองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มุ่งหวังอยากให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำไว้เพื่อการเกษตร

ที่ลำห้วยพริกน้อย บ้านทีเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านที อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นายสังข์เวิน ทวดน้อย รองกรรมการบริหาร การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และนายสร เพชญ์ ประ หัวหน้าสำนักงานไฟฟ้าหงษาประจำจังหวัดน่าน คณะทำงานกลุ่มพลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน หน่วยทหารจากกองพันทหารม้าที่ 10 หน่วยต้นน้ำ และกลุ่มชาวบ้านในบ้านที ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายต่อยอดฝายชะลอน้ำตลอดลำห้วย เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน ลดการชะลอการไหลหลาก บรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ จะลดความรุนแรงลงได้แล้ว ยังจะทำให้คน อยู่ร่วมกับป่า สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำ ทั้งฝายก่อกั้น และฝาย เป็นโครงการที่สนองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มุ่งหวังอยากให้ประชาชน ได้มีแหล่งน้ำไว้เพื่อการเกษตร ควบคู่กับรักษาสภาพความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศในพื้นที่ให้ยั่งยืน ตามทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน ต้นไม้ รวมถึงสัตว์น้ำต่างๆ และยังช่วยตัดตะกอนหินและทราย ชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรง

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน ลูกหลานของเรา ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนตนเอง ได้ช่วยกันอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้คงสภาพความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของป่า รักษาระบบนิเวศ เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับมนุษย์ สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับดับไฟป่าได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ในขนาดคืบไป เครือข่ายประชารัฐเป็นการดำเนินงานในรูปแบบเอกชน "ประชารัฐ" มีเป้าหมายใช้วัดเป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่าย โดยมีวัดมิ่งเมืองเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย และวัดประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประจำหมู่บ้าน ตามกรอบแนวคิดร้อยปราชญ์ ร้อยวัด ร้อยโรงเรียน (ร้อย หมายถึงการเกี่ยวร้อยหรือเชื่อมเข้าด้วยกันในลักษณะเครือข่าย

ทางด้านนายสังข์เวิน ทวดห้อย รองกรรมการบริหาร การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้คงสภาพความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของป่า จึงร่วมกับเครือข่ายประชารัฐนาน ตาเนินกิจกรรมดังกล่าว

กยท. และ เหินฟง เดินหน้า ลงนามบันทึกสัญญาซื้อขาย ประ เดิมล็อตแรก 5,000 ตัน

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560



กยท. และ เหินฟง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยาง ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ทั้ง 2 ฝ่ายจะซื้อขายยางประเภท ยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล ปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 5,000 ตัน ส่งมอบล็อตแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ เปิดรับสมัครสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ หวังดูดซับยางในฤดูกาลเปิดกรีตที่จะถึงเร็วขึ้น ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค 1 ใน 3 บริษัทผู้ผลิตยางล้อยักษ์ใหญ่ของจีน

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากลงนามบันทึกช่วยจำ เมื่อครั้งที่ กยท. ไปดูงานที่ประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้มีโอกาสได้ไปดูศักยภาพการผลิตของบริษัท เหินฟง รีบเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ที่มีกำลังการผลิตจำนวนมาก เพราะมีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน เราจึงนำความต้องการนี้มาพิจารณาว่า กำลังการผลิตที่สามารถหาได้จะตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท เหินฟง ได้มากน้อยเท่าไรได้บ้าง ณ วันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขายยาง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งผู้มีอำนาจลงนาม มาลงนามซื้อขายฉบับแรก โดยในสัญญาซื้อขายฉบับแรกนั้นได้แสดงความจำนงต้องการซื้อยางจากการยางแห่งประเทศไทยเดือนละ 5,040 ตัน ซึ่งจะเป็นยางประเภท STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล โดย กยท. จะเป็นผู้รวบรวมยางจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการซื้อผ่านทางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และคัดเลือกยางที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ จะเป็นการดูดซับเอายางจากฤดูกาลเปิดกรีตนี้ออกจากตลาดได้ประจำทุกเดือน ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยาง หรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีศักยภาพจะมีส่วนร่วมในการจำหน่ายวัตถุดิบในโครงการนี้ด้วย

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ความต้องการใช้ยางของบริษัท เหนิงฟง นั้นมีมากกว่านี้มาก แต่ในจุดเริ่มต้นจะเริ่มที่ประมาณ 5,000 ตันต่อเดือน และหากผ่านไปแล้ว 6 เดือนถึง 8 เดือน ถ้าเราเห็นศักยภาพของคู่ค้าและศักยภาพของผู้ผลิตแล้ว กยท.ก็อาจจะปรับเพิ่มตามความต้องการใช้ เพราะในเครือบริษัทของกลุ่ม เหนิงฟง มีมากถึง 45 บริษัท ที่อยู่ในมณฑลชานตง ซึ่งมีความต้องการใช้ยางปีละ 1.5 ล้านตัน

"สำหรับโครงการนี้ กยท. ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียว แต่จะต้องรับซื้อยางไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่นๆ จากเกษตรกร เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยาง STR 20 ผ่านโรงงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้าปริมาณความต้องการใช้ยางเพิ่มมากขึ้น จะเปิดรับจากสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งมีโรงงานที่จะมาเข้าร่วมโครงการและผลิตคุณภาพเดียวกัน ภายใต้การรับรองของ กยท."

Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษัท เหนิงฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีมากที่มีการดำเนินการทำสัญญาซื้อขายยางอย่างเป็นทางการร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันมาเป็นเวลายาวนาน ประเทศจีนถือว่ามีการใช้ยางในมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางมากที่สุดในโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนประมาณ 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้ายางจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทได้นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทยและมาเลเซียป้อนเข้าโรงงานเพื่อผลิตยางล้อ คิดเป็น 30,000 ตัน/วัน และในปีนี้โรงงานจะผลิตยางล้อ 800,000 เส้น และ ยางรถเล็ก 300,000 เส้น

"การร่วมธุรกิจซื้อขายยางครั้งนี้จะส่งผลดีในด้านราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่ไม่ผ่านคนกลางใดๆ ทั้งสิ้น และรู้สึกเชื่อมั่นในคุณภาพยางของประเทศไทย เชื่อมั่นใน กยท. และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผลิตรายที่ กยท. ดูแล ซึ่ง กยท. จะสามารถนำยางที่มีคุณภาพส่งให้บริษัทตามที่ต้องการได้ ซึ่งนำไปสู่การร่วมดำเนินธุรกิจซื้อขายยางที่ดีต่อไปในอนาคต"Mr.SHUO LU กล่าวทิ้งท้าย

นายสังข์เวิน ทวดห้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง กรรมการคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายยางระหว่าง กยท. และ บริษัท เหนิงฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยางมีความพึงพอใจมาก เพราะเรามีความมุ่งหวังในการเป็นผู้นำด้านการผลิตราย ซึ่งในระดับต่างประเทศ เกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถทำได้ และขณะนี้ กยท.ได้ทำหน้าที่ในการมองหาลาด เป็นสื่อกลางให้กับพ่อค้า เพื่อรวบรวมวัตถุดิบที่มีคุณภาพขายให้ผู้บริโภคโดยตรง ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายวัตถุดิบจะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำคือ การดูแลและควบคุมเรื่องคุณภาพ อย่างเช่นยางก้อนถ้วย ควรให้ความระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งปลอมปน ในส่วนของกลางน้ำ จะต้องมีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพเช่นกัน เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของยางพาราไทย ซึ่งผู้บริโภค หรือผู้ซื้อจะได้เชื่อมั่นและพึงพอใจต่อสินค้า ก่อให้เกิดการซื้อขายและทำธุรกิจร่วมกันอย่างยาวนานที่สุด

คุยโขมงข่าวเช้า (BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

- พาณิชย์เล็งใช้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจดึงดูดลงทุนอีอีซี
- กรมโรงงานฯ ลุยโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมเขตอีอีซี
- กยท.พัฒนาตลาดน้ำอย่างสด 5 จังหวัดชายแดนใต้
- สัมภาษณ์ "สุกิจ อุดมศิริกุล" กก.ผจก.และ หน.ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- สัมภาษณ์ "ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ" กก.ผจก. บ.เอ็มทีเอส โกลด์ พีวเจอร์ จำกัด

สถานการณ์ยางวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 69.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 70.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21 บาท/กก. และ 0.71 บาท/กก. โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท ประกอบกับ นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเข้านี้ตกลงในเขต เศรษฐกิจพิเศษญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกทำให้ปริมาณยางสู่ตลาดน้อย และความต้องการซื้อของโรงงานยังมีอยู่สูงเพื่อส่งมอบยังเป็นปัจจัยหนุนราคาขางได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ธุรกิจ-ตลาด

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5227

Col.Inch: 41.31 Ad Value: 45,441

หน้า: B2(บน) หน้า: B2(บน)
PRValue (x3): 136,323 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ลักซ์ชัวร์รีบุกตลาดจีน เปิดขายแฟรนไชส์หมอนยางพาราปลายปีหวัง300จุดทั่วประเทศ

ลักซ์ชัวร์รีบุกตลาดจีน

เปิดขายแฟรนไชส์หมอนยางพาราปลายปีหวัง300จุดทั่วประเทศ

โพสต์ทูเดย์ - ลักซ์ชัวร์รี สปริงของตลาดหมอนยางพาราบมแดนมังกร ตั้งดีสทริบิวเตอร์บุก 3 ปี ปีนี้รายได้ 5,000 ล้าน พร้อมรุกขยายแฟรนไชส์ในไทย

นายคมศนต์ จิวากานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลักซ์ โฮเทล ชัพพลาย ผู้ผลิตและจำหน่ายหมอนแบรนด์ลักซ์ชัวร์รี เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไร่ โฮ เจียง เป็นดีสทริบิวเตอร์หมอนแบรนด์ลักซ์ชัวร์รี ที่ประเทศจีน ตั้งเป้า 3 ปี จำหน่ายหมอนไมโครไฟเบอร์และหมอนยางพาราราว 10 ล้านใบ คิดเป็นยอดขายประมาณ 5,000 ล้านบาท จะเริ่มวางจำหน่ายเดือน ส.ค.นี้

ทั้งนี้ เนื่องจากจีนมีนโยบายให้ประชากรสามารถมีบุตรได้ 2 คน/ครอบครัว เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดเครื่องนอนมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท มีศักยภาพเติบโตอีกมากจากนโยบายดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ โดยเตรียมเปิดโชว์รูมที่ สนามบินต่างประเทศ อาทิ ดูไบและมัลดีฟส์ ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาและรอสนามบินสร้างเสร็จ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศและขยายสู่ตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตหมอนโดยเฉลี่ย 1,000 ใบ/วัน และหลังจากบุกจีนจะเพิ่มกำลังผลิตเป็น 2,000 ใบ/วัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ด้านตลาดในประเทศไทย เตรียมเปิดขายแฟรนไชส์หมอนลักซ์ชัวร์รีช่วง



คมศนต์ จิวากานนท์

ปลายปีนี้ เพื่อสร้างการเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น จากที่ผ่านมาสินค้าเน้นวางจำหน่ายงานแฟร์ คอมมูนิตี้มอลล์ สำหรับปีแรกวางเป้าหมายแฟรนไชส์ 300 จุดทั่วประเทศ

สำหรับตลาดหมอนที่ไทยมูลค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดระดับบนมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยภาวะเศรษฐกิจจะล่อตัวไม่มีผลกระทบต่อตลาด ซึ่งลักซ์ชัวร์รีมีส่วนแบ่ง 60% ส่วนตลาดกลางและล่างมูลค่า 2,000 ล้านบาท โดยภาพรวมตลาดยังแข่งขันราคารุนแรง แต่บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง วางเป้าหมายรายได้เติบโต 40% หรือเพิ่มจาก 248 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท

นายจงเหวยหมิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไร่ โฮ เจียง (ประเทศจีน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องนอนแบรนด์หญ้าเซน กล่าวว่า บริษัทนำเข้าหมอนแบรนด์ลักซ์ชัวร์รีเข้ามาเสริมไลน์ จากปัจจุบันบริษัทขายชุดเครื่องนอนแบรนด์หญ้าเซน ไปจำหน่ายในช่องทางขายตรงในจีนซึ่งมีมูลค่าตลาด 5 แสนล้านบาท เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง รวมถึงการผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้า สำหรับรายได้รวมบริษัทราว 1,500 ล้านบาท ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24701

หน้า: 1(ขวา), 22

Col.Inch: 53.22 Ad Value: 117,084

PRValue (x3): 351,252

คลิก: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: ปลูกล้อยป่าแซมยางพาราตัดใบขายมีกินมีใช้ต่อเนื่อง



หน้า 22



ภายในสวนยางอ่อนก่อนเปิดกรีด สามารถปลูกพืชอื่นได้หลากหลายชนิดที่เรียกว่าพืชแซมยางและพืชร่วมยาง ซึ่งชาวสวนยางขนาดเล็กจะคุ้นเคยกับการปลูกข้าวไร่ พืชไร่ หรือพืชผักในสวนยางเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ในครอบครัว

พืชแซมยางและพืชร่วมยาง ควรจะเป็นพืชที่ไม่รบกวนต่อการเจริญเติบโตของต้นยางหรือทำให้ผลผลิตของต้นยางลดลง โดยปลูกระหว่างแถวยาง ในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี ส่วนพืชร่วมยางคือ พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางโดยอาศัยร่มเงาของต้นยางเพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต สามารถปลูกได้ตั้งแต่ต้นยางมีอายุ 3 ปีขึ้นไป

ดังนั้นพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จระยอง ที่ได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกยางพารา นำกล้วยป่ามาปลูกเป็นพืชแซม ดังกรณีของแปลงส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของนายสมชาย สมบัติร์ เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

นายชาติ บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยองเปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รื้อฟื้นนำหลักการการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ โดยนำกล้วย

ป่าได้ให้การส่งเสริม ภายใต้แนวทางดำเนินงานถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิสังคมตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาเพื่อการกินคือผู้ดีของเกษตรกรนำมาปฏิบัติในการส่งเสริม

ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี โดยหยวกกล้วยนำมาปรุงอาหารได้สารพัด และอร่อยกว่าหยวกกล้วยบ้านชนิดอื่นๆ เพราะจะนิ่มและหวานกว่า โดยแต่ละเอาเปลือกที่แข็งออกให้หมด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาแกงใส่ไก่ กระดุกหมู หรือปลาแห้ง ยำใส่



ใบกล้วยป่ามีคุณภาพ



ต้นยางได้ความชื้นจากกล้วยกล้วยได้รับน้ำจากต้นยาง

ปลูกล้อยป่าแซมยางพาราตัดใบขายมีกินมีใช้ต่อเนื่อง

เสริมสนับสนุนเกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต

เช่น การนำกล้วยป่ามาปลูกเป็นพืชแซมยางพารา ของเกษตรกรทฤษฎีใหม่แปลงของนายสมชัย สมบัติร์ เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกล้วยป่ามาเป็นรายได้ประจำวันมีกินมีใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับกล้วยป่านี้เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นเทียมสูง 2.5-3.5 เมตร กาบลำต้นมีขนาดเล็กน้อย ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 40-60 ซม. ยาว 2-3 เมตร ชูขึ้นค่อนข้างตรง ใบประดับรูปไข่กว้างก่อนข้างยาว ปลายแหลม เป็นกล้วย



ใบตองผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ

ปลูกระยะป้อง กินกับน้ำพริกได้ทั้งดิบและสุก หรือนำมาคั่วกับแคแสด ส่วนทั่วปลีนำมาหุงแป้งทอดห่อไส้ใส่เนื้อหมู หรือยำกับเนื้อไก่

นอกจากนี้กาบต้นแห้งยังสามารถนำไปขายเพื่อทำกระดาษ ส่วนใบใช้ของเกษตรกรจะทยอยตัดใบตองแบบหมุนเวียนกันไป โดยตัดออกขายทุกๆ 15 วัน กล้วยป่า 1 ต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24701

หน้า: 1(ขวา), 22

Col.Inch: 53.22 Ad Value: 117,084

PRValue (x3): 351,252

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: ปลูกกล้วยป่าแซมยางพาราตัดใบขายมีกินมีใช้ต่อเนื่อง

จะตัดใบทองได้ 2 ยอด พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ก็จะได้
ใบทอง จำนวน 500 ยอด และมีพ่อค้าเข้ามารับ



ปลูกแซมในสวนยางพารา

ซื้อถึงแปลงปลูก
และที่น้ำตมใจ
สำหรับปัจจุบัน ด้วย
พบว่าใบทองของไทย
ยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป
อเมริกา และเอเชีย
เนื่องจากมีร้านอาหาร
ไทยอยู่เป็นจำนวนมาก
ในกลุ่มประเทศเหล่านี้
และนิยมสั่งซื้อใบทอง
จากประเทศไทยไปใช้

ประดับตกแต่งร้านอาหารและท้องถิ่นไทย

ราคาใบทองของไทยจึงขายได้ราคาในต่างประเทศเฉลี่ยยอดละ 100 บาท เพราะมีคุณภาพ



ในประเทศมีความต้องการใบทองเพิ่มขึ้น

ดีในเรื่องความสด ใบ
สวย เหนียวและหนา
เมื่อนำไปใช้จะไม่กรอบ
หรือแตกง่ายเหมือนกับ
ใบทองชนิดอื่น

นับเป็นอีกหนึ่ง

แนวทางของการส่งเสริม
สำนักสนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาภายใต้ความเหมาะสมของภูมิสังคมมา
เป็นแนวทางในการทำกิน โดยเฉพาะการนำกล้วย
ป่ามาปลูกเพื่อจำหน่ายใบทองและปลีกล้วย นับ
เป็นแนวทางที่เหมาะสมเป็นอย่างดียิ่งด้วยกล้วย
ป่าเป็นพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติของประเทศไทย
และขายทันทีได้ง่ายอีกต่างหาก.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9680

Col.Inch: 11.24 Ad Value: 12,364

หัวข้อข่าว: 'สตูล-เคดาห์'จับคู่ธุรกิจ

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 37,092

ศิลปิน: ชาว-ดำ

'สตูล-เคดาห์'จับคู่ธุรกิจ

นางอภริณี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ประสานเชิญกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นำคณะหอการค้าจากรัฐเคดาห์ และปีนัง รวมทั้งได้เชิญ Dato'Fauziz Naim Hj Noh ประธานกลุ่ม IMT-GT Joint Business Council (JBC) พร้อมคณะรวม 25 คน เยือนจังหวัดสตูล เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล ในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางทางการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ทางด่านประจัน จ.สตูล

ผลการหารือ ผู้ประกอบการมาเลเซียให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา จ.สตูล โดยสั่งซื้อไปจำหน่ายในมาเลเซียเพื่อเป็นการทดลองตลาดจำนวนหนึ่ง และมีนักธุรกิจจากรัฐปีนังอีก 3 ราย คกลงสั่งซื้อหมอนยางพาราไปวางขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ปีนัง

และยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่าง หจก.สำเภาทอง ผู้ผลิตเครื่องแกง และเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป จ.สตูล กับบริษัท Kintera Sdn Bhd จากหอการค้ามาลายูประจำรัฐเคดาห์ ซึ่งคกลงซื้อขาสินค้า รวมทั้งหารือที่จะลงทุนร่วมกันด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14324

หน้า: 22(กลาง)

Col.Inch: 16.55 Ad Value: 18,205

PRValue (x3): 54,615

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ป.ป.ท.เขต9ตรวจลอบถมดินดำ2ตำบลคลองหอยโข่งหัวนสารพิษ

ป.ป.ท.เขต9ตรวจลอบถมดินดำ 2ตำบลคลองหอยโข่งหัวนสารพิษ

พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 9 กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการลอบนำดินดำมีสารโลหะหนักปนเปื้อนถมที่ดิน ต.ทุ่งลาน และ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง พบดินสีดำสนิท มีร่องรอยปลูกพืช และถูกน้ำฝนชะล้างจนเกิดแอ่งน้ำสีดำคล้ำ เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยางพาราในที่ดินแปลงติดกันตายไปบางส่วน

“หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องหาที่มาของดินดำ มีการปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ถมดินจน

กระทบต่อสาธารณะได้อย่างไร และเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน”

นายสมนึก บุตรคง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง กล่าวว่า ได้เจรจากับเจ้าของที่ดินที่ถมดินดำเพื่อหาทางออก เนื่องจากสร้างความกังวลใจให้ชาวบ้านอย่างมาก ซึ่งเจ้าของที่ดินเข้าใจและพร้อมขุดนำดินดำออกไปจากพื้นที่ แต่ขอให้นำตัวอย่างดินและน้ำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ หากพบสารปนเปื้อนในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็พร้อมขุดออกทันที คาดว่าทราบผลการตรวจในสัปดาห์หน้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Human Interest

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2397

หน้า: 15 (บน)

Col.Inch: 53.40 Ad Value: 80,100

PRValue (x3): 240,300

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เจ้าแรกของประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ผลิต 'รองเท้าบูต' จากน้ำยาง

เจ้าแรกของประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์ตรังผลิต 'รองเท้าบูต' จากน้ำยาง

ตรัง - ชุมชนสหกรณ์ จ.ตรัง ยอดเยี่ยมจริงๆ เพราะถือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่สามารถผลิต "รองเท้าบูต" จากน้ำยางสำเร็จเป็นรายแรก พร้อมจดลิขสิทธิ์การผลิตรองเท้าบูตภายใต้แบรนด์ "เมืองตรัง" โดยมีรูปพฤษเป็นสัญลักษณ์ติดอยู่บนรองเท้าบูต

นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง (ช.ก.ส.) พร้อมด้วย นายชาญยุทธ กาญจนพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ช.ก.ส. สาขาตรัง นายประทีป สุทธนานา ประธานชุมนุมสหกรณ์ จ.ตรัง และคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ จ.ตรัง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการผลิตยางแผ่นอัดก้อนเพื่อส่งออก และการผลิตรองเท้าบูต ซึ่งทุนการใช้ยางสกัดจากเกษตรกรในพื้นที่ ลดปัญหาการถูกกดราคาและปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ จ.ตรัง สามารถผลิตรองเท้าบูตจากน้ำยางพาราได้สำเร็จเป็นรายแรกใน จ.ตรัง และรายแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ ชุมชนสหกรณ์ จ.ตรัง เริ่มผลิตมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 มีกำลังการผลิตวันละ 40 คู่ แต่จะใช้เวลาประมาณ 18 นาที และใช้น้ำยางแห้งประมาณ 2 กิโลกรัม แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทำให้การออกแบบ ลวดลาย ขนาด และสีของรองเท้าบูตยังไม่หลากหลาย อีกทั้งต้นทุนยังสูงตกอยู่ที่คู่ละกว่า 300 บาท ชุมชนสหกรณ์ จ.ตรัง จึงเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 SME ของ ช.ก.ส. สาขาตรัง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อขอขยายวงเงินกู้จากเดิม 98,000,000 บาท เป็น 290,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติ

ขณะเดียวกัน ชุมชนสหกรณ์ จ.ตรัง ได้มีการจดลิขสิทธิ์การผลิตรองเท้าบูตภายใต้แบรนด์เมืองตรัง มีรูปพฤษเป็นสัญลักษณ์ติดอยู่บนรองเท้าบูต ด้วยได้ส่งผลิตภัณฑ์รองเท้าบูตไปขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ที่ จ.สงขลา แล้ว และจะเร่งกำลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของภาค



การเกษตร ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม การผลิตยังประสบปัญหาหลายประการ อย่างเช่น ปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียง 1 เมอร์ คือ เบอร์ 42 ทำให้ต้องรอซื้อเครื่องจักรตัวใหม่มาเสริม ขณะที่ปัญหาฝนตกชุกในภาคได้กลับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณยางแผ่นดิบ ซึ่งมีหมุนเวียนในสต็อก จำนวน 500 ตัน ตามนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล

ส่วนปัญหาน้ำยางสดก็สามารถซื้อมาสังเคราะห์เป็นน้ำยางแห้งเก็บเอาไว้ใช้ได้ ด้านนายประทีป สุทธนานา ประธานชุมนุมสหกรณ์ จ.ตรัง กล่าวว่า ตอนนี้ถือว่ามีเมื่อน้ำยางสดจากยาง 100 เปอร์เซ็นต์ มาผลิตเป็นรองเท้าบูตสำเร็จเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยรองเท้า

บูต 1 คู่ ใช้น้ำยางแห้ง 1 จำนวน 2 กิโลกรัม ซึ่งต่อไปจะออกแบบให้หลากหลายทั้งสีและขนาด เพื่อตามใจลูกค้า ส่วนปัญหาฝนตกชุกไม่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบน เพราะมียางหมุนเวียนอยู่

รหัสข่าว: C-170530040083

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Human Interest

วันที่: อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2397

หน้า: 15 (บน)

Col.Inch: 53.40 Ad Value: 80,100

PRValue (x3): 240,300

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เจ้าแรกของไทยชุมนุมสหกรณ์ดั่งผลิต 'รองเท้าบูต' จากน้ำยาง

จำนวน 500 ตัน ตามนโยบายส่งเสริมของ
รัฐบาล

นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน ช.ก.ส.สาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า
ชุมนุมสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ถือเป็นต้นแบบของ
การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ด้วยการนำมาทำ
รองเท้าบูต ซึ่ง ช.ก.ส.พร้อมสนับสนุน
อย่างเต็มที่ แม้จะมีแนวโน้มการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นแต่ยังต้องทำตลาดอีกมากก็ตาม.